



THỰC THI PHÁP LUẬT

Thực hiện *Chỉ thị số 29/CT-TTg* của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian tới, các cơ sở y dược cổ truyền sẽ được giám sát chặt chẽ hơn để đảm bảo các cơ sở này tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật.

HÃY BẢO VỆ CÔNG VIỆC CỦA BẢN THÂN VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG! ĐỪNG QUẢNG CÁO, BUÔN BÁN CÁC LOẠI THUỐC CÓ THÀNH PHẦN TỪ ĐVHD!



1800-1522

Vui lòng liên hệ Đường dây nóng 1800-1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) để được cập nhật các quy định pháp luật về ĐVHD hoặc giải đáp các thắc mắc liên quan đến hoạt động lưu giữ, quảng cáo hoặc buôn bán ĐVHD!

KHÔNG BUÔN BÁN THUỐC, DƯỢC PHẨM CÓ THÀNH PHẦN TỪ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Buôn bán thuốc, dược phẩm có thành phần từ ĐVHD mà không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp là vi phạm pháp luật. Hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, phạt tù và tước giấy phép kinh doanh.

ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Là cá thể, bộ phận, sản phẩm hoặc dẫn xuất của các loài động vật hoang dã, bao gồm cả các loài thông thường và quý cấp, quý hiếm.

Một số loài nguy cấp, quý hiếm được bảo vệ ở mức cao nhất, nghiêm cấm quảng cáo hoặc buôn bán

MẬT GẤU HOẶC TÚI MẬT



CAO HỔ CỐT



SỪNG TÊ GIÁC



VỎ TÊ TÊ



Các bộ phận từ những loài động vật được bảo vệ khác



QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Theo Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017, tàng trữ, buôn bán các bộ phận hoặc sản phẩm của loài ĐVHD nguy cấp, quý hiếm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt lên đến **15 NĂM TÙ.**

Tàng trữ, buôn bán hoặc quảng cáo các loài ĐVHD thông thường và sản phẩm, dẫn xuất của chúng phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Buôn bán trái phép có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc phạt hành chính với mức phạt lên đến **3 TỶ ĐỒNG** và **BỊ TƯỚC GIẤY PHÉP KINH DOANH.**

BUÔN BÁN HÀNG GIẢ

Buôn bán các sản phẩm giả nhưng quảng cáo là ĐVHD hoặc có thành phần từ ĐVHD cũng là hành vi trái pháp luật.

Một số loại sản phẩm giả sừng tê giác, cao hổ cốt hoặc mật gấu thường bị buôn bán.

HÃY DỪNG THUỐC TỪ THẢO DƯỢC!

Khuyến khích bệnh nhân sử dụng những loại thuốc từ thảo dược để chữa bệnh thay vì sử dụng các loại thuốc có thành phần từ ĐVHD. Điều này vừa giúp người bệnh chữa được bệnh vừa góp phần tuân thủ pháp luật và góp phần bảo vệ các loài ĐVHD.

